



กรมควบคุมโรค

แบบฟอร์มหมายเลข 3

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

### ส่วนที่ 1 การเสนอรายชื่อ

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการพิจารณา “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” แล้ว

✓ ขอเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกเป็น “บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ  
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ดังนี้ (ตามเกณฑ์จำนวนโควตาการเสนอรายชื่อของหน่วยงาน)

✓ ประเภท ข้าราชการ

ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณภรณ์ เก่งการณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....

1. วรรณภรณ์ เก่ง  
(นางสาวเสาวพิทตร์ อินจ้อย)

(ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ผู้อำนวยการ

๒๖ กพ ๒๕๖๗

ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)



ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณภรณ์ เก่งการณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)

เริ่มต้นการทำงานในสายงานราชการด้านการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นงานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสาธารณสุขชายแดน ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพกับประชาชน จึงต้องมีการพัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ ในช่วงแรกที่ต้องปฏิบัติงานต้องใช้ความพยายาม ความเข้าใจและความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานความร่วมมือไม่สามารถแปลผลออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็นตารางภาพแบบตรงตัวได้ แต่เป็นกลไกสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ

เมื่อรู้บทบาทขององค์กรและตนเอง จึงได้ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ และได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการทำงานสำเร็จได้ต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมดำเนินการและมีเป้าหมายเดียวกันคือประชาชนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ แต่การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ต้องสร้างความไว้วางใจ ประสานงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ย่อท้อ พยายามเรียนรู้และเข้าใจบริบทของเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนให้เครือข่ายได้พัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาและเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ความร่วมมือระหว่างประเทศนับว่ามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับโลกหรือในหลายประเทศ จึงได้ประสานกับเครือข่ายระหว่างประเทศและหน่วยงานในกรมควบคุมโรคให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประสานหน่วยงานตามคำร้องขอของประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยช่วงการปิดประเทศ ประสานให้ความช่วยเหลือส่งศพผู้ป่วยโควิด 19 กลับประเทศ ตลอดจนการประสานให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทยกับคูเวตในการป้องกัน ควบคุมและรักษา Covid-19 เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์กับกระทรวงสาธารณสุขรัฐคูเวตในการป้องกัน ควบคุม รวมถึงการรักษาผู้ป่วยและการวินิจฉัยโรค Covid-19

ทุกครั้งที่ประสานงานกับเครือข่ายระหว่างประเทศ จะพึงระลึกเสมอว่าต้องใช้คำพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทผู้ประสานงาน หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ประสานด้วยความจริงใจและให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลหรือบุคคลที่ต้องประสานต่อแก่ผู้ร้องขอเสมอ ดำเนินการด้วยความเร็วรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องตอบกลับโดยทันทีเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศและช่วยเหลือประชาชนในต่างแดน ทุกข้อมูลที่ให้แก่เครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์ กำหนดมาตรการป้องกันโรคระหว่างประเทศ สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนและการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ให้เร็วที่สุด

ด้านคุณธรรม จริยธรรมนอกเหนือจากการทำงาน จะร่วมกิจกรรมกับที่บ้าน ที่ทำงาน ในการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจและพักจากความวุ่นวาย ความเร่งรีบ ให้ร่างกายและจิตใจได้พัก เพื่อพร้อมกลับไปเริ่มทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

#### **การเข้าร่วมและสนับสนุนการประชุมที่สำคัญ**

1. เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)
2. เข้าร่วมปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
3. เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมปฏิบัติงานติดตามและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำแหน่ง แพลตฟอร์มสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน ฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
5. อบรมทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย ระดับส่วนกลางและเขต ปี ๒๕๖๔
6. อบรมออนไลน์ในระบบ CMU MOOC ในหัวข้อจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น (รุ่นที่ ๓)
7. อบรมหลักสูตร การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗

